



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันพุธที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 หน้า 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ศธ.ยกร่างกฎหมาย ร.ร. รับบริจาคช่วงรับ นร. ฝ่าฝืนแดงพันเก้าอี้ ผอ.

"วิจิตร" แก้ปัญหาแะปะเจี๊ยะสั่งยกร่างประกาศ ศธ. ห้ามโรงเรียนรับเงินบริจาคช่วงรับนักเรียน ป้องกันรับบริจาคเงินแลกที่เรียน ฝ่าฝืนลงโทษวินัย แกรมถูกแดงพันเก้าอี้ ผอ.โรงเรียน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ได้ให้นายสมเชาว์ เกษประทุม เลขานุการ รมว.ศธ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยกร่างประกาศ ศธ.ว่าด้วยนโยบายและมาตรการการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2550 ให้เสร็จทันเสนอลงนามภายในสัปดาห์นี้ เพื่อแก้ปัญหาแะปะเจี๊ยะโดยกำหนดให้ชัดเจนว่าการรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดหลักความเสมอภาค ยุติธรรม ห้ามใช้เงินหรือทรัพย์สินแลกเปลี่ยนที่นั่งเรียนเด็ดขาด

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าโรงเรียนรับเงินบริจาคแลกที่เรียน จะไม่ให้โรงเรียน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมครูและผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา รับบริจาคเงินตลอดช่วงรับนักเรียน เริ่มตั้งแต่รับสมัครวันแรก วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันมอบตัว วันที่ 7-8 เมษายนนั้น ห้ามรับเงินหรือรับฝากเงินบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น

หากผู้บริหารโรงเรียนหรือใครฝ่าฝืนนโยบาย ศธ. ไม่รับนักเรียนตามระเบียบ หรือเจตนาเรียกรับเงินแลกที่เรียน ก่อให้เกิดความเสียหาย เต็ดดรอนแก่ทั้งผู้ปกครองหรือราชการ อาจถูกย้ายจากตำแหน่ง และถูกตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยตามความรุนแรงของความผิด พิจารณาจากจำนวนเงินและเจตนาในการกระทำ ยิ่งกรณีรับเงินเข้ากระเป๋าตัวเองจะถูกลงโทษหนักกว่าเดิมกรณีกรรมการสถานศึกษา ศธ.สอบสวนได้เช่นกัน ส่วนกรณีสมาคมจะให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ

"จะให้ ผอ.เขตพื้นที่และผู้ตรวจราชการ ศธ.ประเมินผลรับนักเรียน หากพบว่าใครฝ่าฝืนนโยบายให้รายงาน รมว.ศธ.ภายใน 15 วัน นับจากวันสุดท้ายของขั้นตอนรับนักเรียน ซึ่งร่างประกาศนี้จะใช้กับการรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ยกเว้นโรงเรียนเอกชน และการรับนักเรียนปีต่อๆ ไปก็ใช้ได้ จะชี้แจงกับผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นดังกล่าว 360 แห่ง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้" รมว.ศธ. กล่าว